



ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๑

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศว่าฤดูฝนของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เริ่มขึ้นเมื่อ
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งปัจจุบันได้เกิดฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ ประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบ
จากสถานะการณ์อุทกภัย และยังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักในอีกหลายพื้นที่

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไข ตลอดจนช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อน ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม เป็นไปโดยรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ
การฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม เทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๑” ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ประจำศูนย์ฯ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วหากผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อน และต้องการความ
ช่วยเหลือ ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
โทร ๐ - ๔๕๖๑ - ๑๑๑๑ สายด่วน ๑๙๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์)
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์



บทความประชาสัมพันธ์การเตรียมการป้องกันและระมัดระวังอุทกภัยในช่วงฤดูฝน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศ ว่าฤดูฝนของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งปัจจุบันได้เกิดฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ ประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และยังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักในอีกหลายพื้นที่

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๑ และอาจสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเตรียมความพร้อมดังนี้

๑. ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มน้ำ ริมน้ำ โดยเฉพาะลำห้วยจะระมัดระวัง และพื้นที่เสี่ยงภัย ระวังอันตรายที่อาจเกิดจากภาวะฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานในพื้นที่และให้สังเกต หากพบสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติ เช่น ระดับน้ำในลำห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีสีขุ่นขึ้นเป็นสีเดียว ให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง พร้อมกับแจ้งมายังศูนย์รับแจ้งเหตุของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โทร ๐ ๔๕๖๑ ๑๑๑๑ สาย ๑๙๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๒. ให้ระมัดระวังและป้องกันโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน/น้ำท่วม โดยเตรียมพร้อมด้านสาธารณสุขพื้นฐาน เช่น ยาสามัญประจำบ้าน เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมไว้สำหรับการเจ็บไข้ได้ป่วยต่าง ๆ การถูกสัตว์หรือแมลงมีพิษกัดต่อย และโรคภัยไข้เจ็บอื่น ๆ ที่มักับอุทกภัย เช่น โรคเท้าเปื่อย โรคฉี่หนู โรคไข้หวัด โรคตาแดง โรคน้ำกัดเท้า โรคไข้เลือดออก และโรคระบาดอื่น

๓. ให้ระมัดระวังการถูกไฟฟ้าช็อต เนื่องจากในสถานการณ์อุทกภัย เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อาจเปียกน้ำ หรือถูกน้ำท่วม จึงอาจเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตได้ง่าย ดังนั้น จึงให้ระมัดระวังเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า หากเห็นว่าปลั๊กไฟภายในบ้านอาจถูกน้ำท่วม ให้รีบตัดคัตเอาท์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าเสียก่อน

๔. ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดในสถานการณ์อุทกภัย เช่น อุบัติเหตุเรือล่ม เด็กหรือคนแก่จมน้ำ รวมถึงสัตว์เลี้ยงคละกัน สัตว์มีพิษ ได้แก่ งู ตะขาบ แมงป่อง จระเข้

๕. เตรียมสำรองเครื่องอุปโภค บริโภคไว้ให้เพียงพอ ได้แก่ อาหาร น้ำดื่ม เป็นต้น

๖. เตรียมเรือ อุปกรณ์ช่วยชีวิตหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตามที่จำเป็นในสถานการณ์อุทกภัย ได้แก่ เครื่องมือสื่อสารประเภทต่าง ๆ วัสดุติดต่อยามฉุกเฉิน ยางในรถยนต์ กระจสบทราย เทียนไข ถ้วยไฟฉาย

๗. ให้อพยพหรือย้ายไปอยู่ที่ปลอดภัย ถ้าเห็นว่าอาจเกิดอันตรายเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงมากเพื่อความปลอดภัยหรือป้องกันความเสียหาย ควรเคลื่อนย้ายหรืออพยพครอบครัวสัตว์เลี้ยง ทรัพย์สินต่างๆ ไปอยู่หรือไว้ในที่ปลอดภัย

๘. ให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา หรือติดตามผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น สถานีวิทยุโทรทัศน์และเคเบิลทีวีท้องถิ่น

ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

(นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์)
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์